

คู่มือออนไลน์

(7 สิงหาคม 2558)

โดย ชรรมาธิปติ

แม้ดวงดาวจะมีอิทธิพล แต่ในฐานะมนุษย์ เรากำหนดทางเดินของเราได้

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า ฟาง เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2533 เวลาประมาณ 06.30 น. จังหวัดชุมพร เพศหญิง

คุณฟางถามมาเพียงสองคำถาม คำถามแรกก็คือเรื่องงานที่ต้องเปลี่ยนบ่อยมาก และการเป็นคนใช้เงินเก่ง จะทำอย่างไร

ก่อนที่จะตอบคำถาม ผมคิดว่าน่าจะอธิบายเหตุผลทางโหราศาสตร์ให้ทราบสักเล็กน้อยก่อน

มนุษย์เราทุกคนเกิดมาพร้อมด้วยดวงดาวหลัก 7 ดวง และ ราหู(♄) กับ เกตุ(♃) ที่ไม่นับว่าเป็นดวงดาวอีกสองเท่ากันทุกคน แต่ทำไมดวงชะตาของแต่ละคนมีดีมีร้าย ไม่เท่ากัน และที่ตีบางคนที่ตีมาก บางคนที่ตีน้อย ที่ร้ายบางคนที่ร้ายมาก บางคนที่ร้ายน้อย ไม่เหมือนกันอีก

สาเหตุก็มาจากการเรียงตัวของดวงดาวอยู่ในตำแหน่งที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษ แก่เจ้าชะตา และที่เป็นคุณแก่เจ้าชะตานั้น ก็อาจจะดีในเรื่องบางเรื่อง แต่ไม่ดีในเรื่องบางเรื่อง ไม่มีใครเกิดมาแล้วอุดมสมบูรณ์ หรือ ดีเลิศในทุกเรื่องได้

พูดให้มองเห็นภาพง่าย ๆ ก็คือ เมื่อมนุษย์จะเกิดมาบนโลก เทวดาจะเป็นผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์แก่มนุษย์ตามแต่ผลกรรมที่มนุษย์ผู้นั้นได้ทำเอาไว้ในชาติภพก่อน หากได้ทำกรรมดีในเรื่องใด เทวดาก็จะประทานพรในเรื่องนั้นๆ ในตอนที่จะไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์

หากทำกรรมชั่วเอาไว้ในเรื่องใด ก็ต้องมารับผลแห่งกรรมที่ทำไว้

ดวงชะตาของคุณฟาง เปรียบไปก็เหมือนเคยสร้างวิบากกรรมเอาไว้ในชาติภพที่แล้ว ดวงชะตาของคุณนี้จึงต้องต่อสู้ดิ้นรนมากมาย เพราะบาปเคราะห์ที่ตรงดวงชะตาเอาไว้

นอกจากนี้ คุณยังมีโยคเสตสชาติ ที่ทำร้ายดวงชะตาของคุณอยู่ด้วย ดังนั้น การใช้ชีวิตจึงจำเป็นต้องระมัดระวัง ไม่หลงระเหิรในการใช้จ่ายเงินเกินตัว จะสร้างความเสียหายหนักแก่คุณได้ในอนาคต

กลับมาตอบคำถามของคุณฟางนะครับ

คำถามแรก เปลี่ยนงานบ่อยมาก เกิดจากอะไร และควรแก้ไขยังไงดี

อย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้น เมื่อดวงชะตาของคุณถูกบาปเคราะห์ตรีงเอาไว้ในภพเรื่องงาน ก็จึงทำให้คุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานได้บ่อย โชคดีที่คุณทำงานที่สอดคล้องกับดวงชะตาของคุณอยู่แล้ว คือ งานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ดวงดาวจึงลดการทำร้ายคุณลงมา ทำให้ไม่เกิดเหตุร้ายต่อคุณ

แต่สิ่งที่เป็นตัวบั่นทอนการใช้ชีวิตของคุณในทุกด้านก็คือ การที่คุณเป็นคนคิดมาก คิดเป็นทุกข์แก่ตัวเองจนเกินไป มีโลกส่วนตัวสูง ไม่ค่อยชอบการสังสรรค์เข้าสังคมเท่าไรนัก ings ที่คุณเองก็เป็นคนชอบสนุกสนาน มีปฏิภาณไหวพริบดี แต่อาจเป็นเพราะ คุณมีลักษณะของการไว้ตัวค่อนข้างมาก

ดังนั้น หากไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงงานบ่อย คุณต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเสียก่อน ต้องพยายามเข้าสังคม คบกับผู้คนให้มากขึ้น และ อย่าคิดแบบเข้าข้างตัวเองว่า เราเหนือกว่าคนอื่น

หากคุณปรับแนวทางการใช้ชีวิต และ ปรับวิธีคิดของคุณได้ การงานก็น่าจะดีขึ้นครับ

คำถามที่สอง เป็นคนใช้เงินเก่ง มีเท่าไรก็ใช้หมด เก็บเงินไม่อยู่ ควรทำยังไงดีคะ

ถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดิน ก็ต้องบอกว่า ต้องหยุดใช้เงิน ถึงจะมีเงินเหลือเก็บ

แต่เมื่อคุณถามมา ผมก็จะขอตอบด้วยเหตุผลทางโหราศาสตร์ว่า คุณเป็นคนที่ยอดช่างใจนักเลงกล้าได้กล้าเสีย ใจใหญ่ใจโต ประเภทเสียเงินไม่ว่า แต่อย่าให้เสียหน้าเด็ดขาด

นอกจากนี้ ภพวินาสน์ของคุณค่อนข้างจะเสียหายมาก ภพวินาสน์ในทางโหราศาสตร์หมายถึงความเสียหายแบบไม่คาดคิด การใช้จ่ายสิ้นเปลือง เก็บเงินไม่อยู่ อันเนื่องมาจากตัวคุณเอง และ เรื่องการรักหน้าตา ศักดิ์ศรี ภาพพจน์ของตัวเองจนเกินควร

เมื่อเรื่องเสียสองเรื่องนี้มาผสมกัน ก็เลยทำให้คุณชอบจับจ่ายใช้สอยแบบไม่ยั้งคิด

แต่ยังดีที่คุณอายุน้อย เพียงแค่ 25 ปีเท่านั้น ยังมีเวลาในการแก้ไขตัวเองอีกนาน แต่ก็ต้องเริ่มเสียตั้งแต่วันนี้ กล่าวคือ ก่อนที่จะจ่ายเงินแต่ละครั้ง ควรจะคิดทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างน้อย 3 หนเสียก่อนว่ามีความจำเป็นที่จะต้องซื้อแค่ไหน ถ้าไม่ซื้อจะทำให้ชีวิตดำเนินไปไม่ได้หรือไม่ และ อย่าตัดสินใจต่อหน้าผู้ขาย ให้ขอเวลาเขากลับไปคิดที่บ้านก่อนค่อยกลับมาใหม่

อย่าใช้ความใจใหญ่ใจโต หน้าบาง ของคุณซื้อของเด็ดขาด เพราะมีเท่าไรก็หมด

ก่อนจะจบการพยากรณ์ ขอเตือนให้คุณระมัดระวังในเรื่อง หนี้สินเกินตัว การเสียเครดิต จนอาจจะถูกฟ้องร้อง และปัญหาที่อาจจะขัดใจกับเจ้านาย ให้ระวังไปจนกระทั่งเดือนตุลาคม ปีพ.ศ. 2559 คือ ปีหน้า นะครับ

หวังว่าคำแนะนำของผมจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของคุณนะครับ และขอให้โชคดี

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ ฟาง ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ** พร้อมด้วย **เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathihti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณ บะหมี่ ครับ

